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Eru til mælingar eða gögn um stig vatnsmengunar í Elliðaám? Er verið að fylgjast með 
vatnsmengun í Elliðaám að staðaldri? Ef svo er hver er þá staða vatnsmengunar í Elliðaám og 
hvernig hefur þróun hennar verið síðan mælingar hófust. Hafi mælingar verið slitróttar er samt 
óskað að teknar verði saman allar upplýsingar um mælingar vatnsmengunar í Elliðaám. Einnig 
er spurt hvort það hafi verið lagt mat á væntanleg áhrif Arnarnesvegs og tvöföldun 
Breiðholtsbrautar á vatnsmengun í Elliðaám? og hefur verið lagt mat á væntanleg áhrif 
uppbyggingaráforma í Suðurfelli á vatnsmengun í Elliðaám


